

Số: 475 /TB-HĐND

Tam Đường, ngày 20 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 16/12/2022, kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp đã có 02 đại biểu HĐND huyện chất đối với đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện (*phụ trách lĩnh vực kinh tế*), 01 đại biểu HĐND huyện chất vấn đối với 01 Ủy viên UBND huyện (*Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện*).

HĐND huyện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện trong việc chủ động nắm bắt tình hình, đề xuất nội dung chất vấn sát với thực tế cơ sở. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; nội dung trả lời chất vấn cơ bản đầy đủ, đúng vấn đề được chất vấn, làm rõ trách nhiệm, phạm vi phụ trách và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung chất vấn và trả lời chất vấn Chủ tọa kỳ họp yêu cầu UBND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện một số nội dung sau:

I. Nội dung chất vấn tại Hội trường

1. Trả lời chất vấn của đồng chí Phong Vĩnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện về trách nhiệm, việc xử lý vi phạm và công tác chỉ đạo về quản lý bảo vệ rừng tại một số dự án được thực hiện trên địa bàn trong thời gian tới

Chủ tọa kỳ họp nhất trí với nội dung trả lời chất vấn của đồng chí Phong Vĩnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện. Trong thời gian tới đề nghị đồng chí Phong Vĩnh Cường tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp đã đề ra.

Đề nghị UBND huyện, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công

tác kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng. Thường xuyên kiểm tra các dự án đã triển khai và sẽ triển khai trong thời gian tới trên địa bàn (*các dự án thực hiện liên quan tới đất rừng*); kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm đến bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng. Kịp thời thông tin đến cử tri và Nhân dân về kết quả xử lý, khắc phục đối với diện tích rừng bị thiệt hại tại Dự án khu du lịch sinh thái đèo Hoàng Liên, và các dự án khác (*nếu có*).

2. Trả lời chất vấn của đồng chí Phong Vĩnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện về giải pháp trong công tác phối hợp sở, ban, ngành tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc về diện tích đất rừng mà UBND tỉnh giao cho công ty cổ phần Minh Sơn trên đại bàn huyện

Chủ tọa kỳ họp nhất trí với nội dung trả lời chất vấn của đồng chí Phong Vĩnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện. Trong thời gian tới đề nghị UBND huyện; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp đã đề ra.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cho huyện văn bản đôn đốc Công ty Cổ phần Minh Sơn phối hợp thực hiện rà soát điều chỉnh và lên phương án đầu tư (*nếu còn thực hiện dự án*) để khai thác sử dụng hiệu quả diện tích đất được thuê theo quy định. Tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về diện tích đất rừng mà UBND tỉnh giao cho công ty cổ phần Minh Sơn trên đại bàn huyện. Trong quá trình phối hợp giải quyết, kịp thời thông tin và gửi các văn bản liên về kết quả phối hợp giải quyết đến Thường trực HĐND, đại biểu HĐND nắm và thông tin đến cử tri.

3. Trả lời chất vấn của đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về trách nhiệm đối với những hạn chế tại một số xã trong công tác tổ chức thực hiện về công tác lập và giao dự toán ngân sách

Chủ tọa kỳ họp nhất trí với nội dung trả lời chất vấn của đồng chí Nguyễn Cao Nguyên - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Trong thời gian tới đề nghị đồng chí Nguyễn Cao Nguyên tổ chức thực hiện tốt các giải

pháp đã đề ra.

Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Ngân sách.

Giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trao đổi, hướng dẫn Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các xã, thị trấn nắm các quy định về công tác quản lý, sử dụng ngân sách để kịp thời kiến nghị, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong về công tác quản lý, sử dụng ngân sách của UBND các xã, thị trấn.

II. Đối với nội dung chất vấn trả lời bằng văn bản

Trả lời chất vấn của đồng chí Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về công tác quản lý môi trường tại các cơ sở xây xát, chế biến dong riềng trên địa bàn huyện. Chủ tọa đề nghị lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện tốt các giải pháp đã nêu ra tại Báo cáo số 940/BC-TNMT ngày 15/12/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường về trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND huyện trước ngày 30/6/2023 để báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; UB MTTQ Việt Nam huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Giàng A Thanh